



Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon III

TANGGAPANG PANSANGAY NG BULACAN

Liham Pansangay Bilang 019, s. 2023

Para sa: Hepe ng CID at SGOD
Mga Kinauukulang Tagamasid Pampurok at Puno ng mga Paaralan
Lahat ng Kinauukulan

Mula sa: Nanunumparang Opisyal, Tanggapan ng Tagapamanihala ng mga
Paaralan

Paksa: Pamamahagi ng mga Donasyong *Teachers' Desks at School Chairs* mula
sa *Caniogan Credit and Development Cooperative (CCDCoop)*

Petsa: Enero 24, 2023

Ipinababatid ang pamamahagi ng mga donasyong *teachers' desks at school chairs* mula sa *Caniogan Credit and Development Cooperative (CCDCoop)* para sa ilang mga piling paaralan. Matutunghayan ang tala at iskedyl ng pamamahagi sa ibaba:

Araw at Oras	Paaralan
Pebrero 06, 2023, Lunes, 8:30N.U.	<ul style="list-style-type: none">• Panducot Elementary School, Calumpit North
Pebrero 07, 2023, Martes, 1:00N.H. (<i>San Pedro NHS</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Tibaguin Elementary School, Hagonoy West• Pugad Elementary School, Hagonoy West
Pebrero 08, 2023, Miyerkules, 8:30N.U.	<ul style="list-style-type: none">• Lydia D. Villangca Trade School, San Rafael• Garlang Elementary School, San Ildefonso North

Kaugnay nito, ipinaaalala ang mga sumusunod:

1. Ang bawat paaralang benepisyaryo ay magsasagawa ng isang payak na programa bilang pormal na pagtanggap sa mga donasyong silya at mesa, gayundin ang pagkakaloob ng *Katibayan ng Pagkilala sa Caniogan Credit and Development Cooperative (CCDCoop)*.
2. Ipatutupad ang kinakailangang patakarang pangkalusugan tulad ng pagsusuot ng *facemasks* ng lahat ng mga dadalo.
3. Para sa karagdagang detalye mangyaring makipag-ugnayan kay G. Bryan Amiel F. De Jesus, *Senior Education Program Specialist* sa numerong (044) 816 6154 o sa email: bryanamiel.dejesus@deped.gov.ph

Anumang gastusin na kinakailangan para sa gampaning ito ay magmumula sa lokal na pondo na sasailalim sa itinakdang panuntunan sa pagtutuos at awdit.

Para sa kabatiran at kaukulang pagtalima.

ROWENA T. QUIAMBAO, CESE,

Katuwang na Tagapamanihala ng mga Paaralan
Nanunumparang Opisyal